



ที่ กษ ๑๐๐๖/ว ๑๒๐

กรมส่งเสริมการเกษตร

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๔/ว ๑๕๕๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสืออ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จำนวน ๗๗ จังหวัด เกษตรกรเป้าหมายอำเภอละ ๔๐ ราย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดประเด็นเน้นย้ำเพิ่มเติมจากแนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในคู่มือโครงการ ศพก. ปี ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ให้กำหนดประเด็นในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรในพื้นที่ ปัญหา ความต้องการเทคโนโลยี ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชนิดพืช สถานการณ์การเกษตรที่สำคัญ หรือนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำประเด็นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวในเวที DW มากำหนดเป็นเป้าหมายหลักในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

๒. นำงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา หรือผลงานวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นต้น มาขยายผลและจัดแสดงในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

๓. พิจารณานำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

๔. สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ออกเยี่ยมเยียนและติดตามผลการนำความรู้ที่เกษตรกรได้รับในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง และขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่

๕. ขอให้...

๕. ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอให้ทำแบบสอบถามการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๗ โดยขอให้อำเภอที่จัดงานทุกอำเภอทำแบบสอบถามดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้นำข้อมูลมาจัดทำแนวทางการพัฒนาต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามดังกล่าว ตาม QR code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เกษตรจังหวัดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นางปาลสิน พวงมี)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
โทร/โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๒๔
E-mail : Doaerresearch20@gmail.com

แบบสอบถามการจัดงาน Field Day